



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖๔๗

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเงินของมหาวิทยาลัย และเงินกองทุนต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานนำฝากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสหกรณ์รับฝากในสถานะผู้ให้บริการประเภทผู้สมัครใช้บริการสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ว่าด้วยผู้สมัครใช้บริการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อมามีประเด็นเกี่ยวกับการตีความว่าตามระเบียบฯ ดังกล่าวมีข้อกำหนดที่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในส่วนของคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จึงมีผลให้การนำเงินฝากสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงได้นัดหารือผู้เกี่ยวข้องร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อหาข้อสรุปสถานะของการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี พอสรุปผลการหารือได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และไม่สามารถเป็นผู้สมัครใช้บริการสหกรณ์ได้ เนื่องจากขัดกับพระราชบัญญัติสหกรณ์และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ ๗๔๙/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาให้มหาวิทยาลัยยุติการฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเห็นควรแจ้งทุกหน่วยงาน

๒. เห็นควรแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเตรียมการกำหนดระยะเวลาการปิดบัญชีเงินฝากที่นำฝากในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแจ้งกำหนดการให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว โดยมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้คืนเงินสะสมที่เคยหักอยู่ก่อนแล้วให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งจำนวน ทั้งนี้ รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) จะได้นัดหารือกับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับรูปแบบและวิธีการของการคืนเงินสะสม และเพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้มีช่วงเวลาในการเตรียมการสำหรับดำเนินการคืนวงเงินดังกล่าว ซึ่งอาจคืนได้ในช่วงเดือนมีนาคม หรือเมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะได้แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง

๒. ให้ยกเลิกการหักเงินสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และให้คืนเงินสะสมให้กับบุคลากรกลุ่มนี้เช่นเดียวกับข้อ ๑ ด้วย

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

จากการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยฝากเงินกับสหกรณ์ และได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ และสรุปผลแล้วว่าการดำเนินงานดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ประกอบกับจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ชุดที่ ๒๓/ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีข้อเสนอแนะจากตัวแทนของสำนักงานสหกรณ์ ได้มีข้อเสนอแนะต่อสหกรณ์ ดังนี้ “เรื่องการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก มีแนวทางปฏิบัติตามคำแนะนำของนายทะเบียน กล่าวคือ สหกรณ์ควรจะทำหนังสือแจ้งบุคคลภายนอกที่ฝากเงินกับสหกรณ์ให้ถอนเงินฝาก หรือหากยังไม่มาติดต่อถอนเงินสหกรณ์ อาจหยุดคำนวณดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากดังกล่าว และตั้งบัญชีเงินรอจ่ายคืน ยกเว้นเงินฝากที่มีกำหนดระยะเวลาหรือเงินฝากประจำหรือเงินฝากแบบมีเงื่อนไขอื่น เป็นต้น”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ตาม พรบ. สหกรณ์) และควรรายงานให้มหาวิทยาลัยและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบตามลำดับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ รับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) พิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ